

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**TỈNH ĐỒNG THÁP** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /BC-HĐND

Đồng Tháp, ngày 09 tháng 8 năm 2022

**BÁO CÁO**

**Kết quả thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội,  
Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022**

Tiếp nhận Công văn số 1586/VPQH-GS ngày 28/7/2022 của Văn phòng Quốc hội về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp báo cáo như sau:

**I. Tình hình triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022**

Căn cứ Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội năm 2022 và tình hình thực tế địa phương, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp xây dựng và thực hiện các nội dung giám sát theo 04 chuyên đề giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội có giao cho Hội đồng nhân dân cấp Tỉnh thực hiện, đó là: *Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Việc thực hiện pháp luật tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.*

Trong 06 tháng đầu năm 2022, Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh đã phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh tổ chức giám sát xong 04 chuyên đề do Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao địa phương thực hiện. Sau khi kết thúc mỗi chuyên đề giám sát, Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh đã cùng với Đoàn đại biểu quốc hội Tỉnh xây dựng báo cáo chung về kết quả giám sát gửi các Đoàn giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo đúng yêu cầu. Qua thực hiện giám sát 04 chuyên đề, đã có 29 kiến nghị đối với Trung ương và 25 kiến nghị đối với địa phương để sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến chính sách, pháp luật và khắc phục, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tồn tại.

Nhìn chung, hoạt động phối hợp giám sát trong 06 tháng đầu năm 2022 giữa Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh với Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh đã hoàn thành đúng chương trình và nội dung theo yêu cầu giám sát của Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội, các chuyên đề giám sát phù hợp với tình hình

thực tế địa phương, đang được dư luận xã hội quan tâm. Qua giám sát ghi nhận được nhiều kết quả tích cực cũng như phát hiện những hạn chế, từ đó đã có nhiều kiến nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Kết thúc các hoạt động giám sát, đã báo cáo kết quả đến Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đúng quy định.

## **II. Việc triển khai thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ nay đến cuối năm 2022**

Để thực hiện tốt chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong 06 tháng cuối năm 2022 có liên quan đến Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh đã tích cực chủ động phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan cố gắng thực hiện hiệu quả các yêu cầu nhiệm vụ giám sát đã được giao.

Phối hợp tốt với các Đoàn giám sát của các Ủy ban của Quốc hội khi tiến hành giám sát tại Đồng Tháp (nếu có).

## **III. Đánh giá chung**

### **1. Ưu điểm:**

Hoàn thành 04 chuyên đề giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong 06 tháng đầu năm là nhờ sự quan tâm phối hợp nhịp nhàng, tích cực, hiệu quả của lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan. Tuy nhiên, dù nhận được sự quan tâm của nhiều chủ thể nhưng chất lượng hoạt động giám sát nhận thấy vẫn chưa cao. Nguyên nhân một phần là do những chuyên đề giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội mang tầm vĩ mô, một phần là do Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh phải thực hiện nhiều cuộc giám sát tại địa phương theo pháp luật.

### **2. Khó khăn, hạn chế**

Trong 06 tháng đầu năm 2022, trên cơ sở của chương trình công tác đã đề ra, Hội đồng nhân dân Tỉnh phải thực hiện khối lượng công việc rất lớn nhằm đảm bảo đáp ứng các yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri tỉnh Đồng Tháp và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ đã được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và cùng nhiều văn bản pháp luật khác có liên quan. Tuy nhiên, do phải thực hiện thêm nhiệm vụ về tổ chức giám sát chuyên đề theo yêu cầu của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội (chưa đầy 05 tháng với 04 chuyên đề giám sát lớn) nên đã gây không ít khó khăn cho Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh do cùng lúc phải thực hiện các hoạt động giám sát theo thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Tỉnh.

## **IV. Đề xuất, kiến nghị**

Để hoạt động giám sát chuyên đề của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp có một số kiến nghị sau:

- Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ thời gian triển khai thực hiện các chuyên đề giám sát trong năm đảm bảo hợp lý, không nên tập trung cao điểm vào một giai đoạn sẽ gây khó khăn, lúng túng cho địa phương.

- Không yêu cầu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện giám sát riêng đối với các chuyên đề giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội mà chỉ phối hợp giám sát với Đoàn đại biểu Quốc hội địa phương.

- Ban Công tác đại biểu nên tổ chức các chương trình tập huấn, bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm cho công chức các Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh về kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác tham mưu, phục vụ cho từng loại hình, hoạt động giám sát đã được quy định tại Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân mà trọng tâm là công tác giám sát chuyên đề.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp./.

**Nơi nhận:**

- Văn phòng Quốc hội;
- Vụ Phục vụ hoạt động giám sát;
- Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh;
- Thường trực HĐND Tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh;
- Lưu: VT, Phòng Công tác HĐND (H).

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thị Kim Tuyền**